

Số : 12 /TB.DVCI

Tân Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chế độ làm việc theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg
của Thủ Tướng Chính Phủ

Kính gửi: - Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.

Thực hiện Chỉ Thị số 15/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 và để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, người lao động, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình thông báo đến toàn thể người lao động như sau:

1/. Đối với Người lao động tại XN Môi trường - Vận chuyển, Ban Di Tích Cây Xanh, Công viên Hoàng Văn Thụ :

- Đối với lao động trực tiếp tại các đơn vị nêu trên: Giữ nguyên lực lượng công nhân thu gom, quét dọn và vận chuyển rác, và chăm sóc cây xanh trên địa bàn quận.

- Đối với nhân viên được phân công làm việc trực tuyến phải đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

- Ban Giám đốc Xí nghiệp, Trưởng Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ và Trưởng ban Di tích Cây xanh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về người lao động vi phạm các nội dung sau:

+ Luôn luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, cần đảm bảo cự ly an toàn tối thiểu 2 mét để tránh nguy cơ virus lây lan. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân khi làm việc.

+ Không tụ tập từ 2 người trở lên ngoài phạm vi công sở, và nơi công cộng.

+ Người lao động không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết ngoài giờ làm việc.

+ Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người lao động không tiếp xúc, giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.

+ Không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Người lao động tìm hiểu và cập nhật thông tin tại các cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và các cơ quan báo, đài của TP.HCM. Mọi hành vi chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo nội qui, qui chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

*** Ghi chú:** Đối với công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Tân Phước tạm dừng tất cả các dịch vụ hoạt động và đóng cửa từ 0h ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

2/. Đội Quản lý nhà nhà nước:

- Công tác thực hiện theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tạm ngưng thực hiện (đã có văn bản gửi UBND quận Tân Bình).

- Công tác thu tiền thuê nhà nhà nước: Tạm ngưng thu kể từ 0h ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

- Công tác vận hành chung cư Lô J Bàu Cát 2 phường 10 và Chung cư Tân Trụ phường 15 quận Tân Bình vẫn giữ nguyên nhân sự vận hành.

Về nhân sự tại Đội: Đội trưởng có trách nhiệm phân công lãnh đạo đơn vị và bộ phận chuyên luân phiên trực để đảm bảo giải quyết công việc cần thiết, số nhân sự còn lại làm việc trực tuyến. Nhân sự làm việc trực tuyến và tại văn phòng Đội do Ban chỉ huy Đội sắp xếp.

3/. Các Phòng chuyên môn:

Trưởng các Phòng chuyên môn tự sắp xếp nhân sự làm việc trực tuyến (online) và làm việc tại văn phòng để giải quyết các việc phát sinh. Sắp xếp nhân sự do Trưởng phòng phân công.

Bố trí bàn làm việc giữa 2 vị trí cách nhau tối thiểu 2m, thường xuyên khử khuẩn theo qui định.

CB.CNV mở điện thoại cá nhân 24/24 để liên hệ khi cần thiết.

Lưu ý: Riêng Khối Xây dựng công trình có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công có thông báo cho Chủ đầu tư tạm ngưng thi công kể từ 0h ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Giao Trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị cho Trưởng Khối và Lãnh đạo Công ty thường xuyên và đột xuất (nếu có)

Công ty đề nghị các đơn vị trực thuộc phổ biến thông báo này đến từng người lao động biết để thực hiện.

* Nơi nhận:

- HĐTV, BGD Công ty.
- Các đơn vị phụ thuộc.
- Lưu tb.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoài